

กลุ่มทรู ปั้นนักข่าว 'พิราบน้อย' ก้าวสู่นาคต 'คนข่าว' มืออาชีพ

“สื่อมวลชน”ยุคใหม่ ถือเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างมากในการนำเสนอข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์แก่สังคม รวมถึงเป็นแหล่งข้อมูลให้กับผู้ที่ต้องการแสวงหาความรู้ ดังนั้น สื่อมวลชนจำเป็นต้องเคร่งครัดในจรรยาบรรณ และรักษาคุณภาพในการรายงานข่าว บนพื้นฐานจริยธรรมที่ถูกต้องอยู่เสมอ

เพื่อมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้ฝึกฝนทักษะการเป็นนักสื่อสารมวลชนที่ดีและมีจริยธรรม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จึงร่วมกับ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดโครงการ “พิราบน้อย” ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 มาจนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเวลากว่า 20 ปี อีกทั้งเปิดเวทีประกวดผลงานหนังสือพิมพ์/ข่าว/สารคดีเชิงข่าว/ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ “รางวัลพิราบน้อย” ให้แสดงความสามารถ พร้อมรับคำแนะนำจากประสบการณ์ตรงของสื่อมวลชนรุ่นใหญ่ ก่อนก้าวไปสู่สนามข่าว และเป็นคนข่าวมืออาชีพต่อไปในอนาคต

การจัดโครงการประกวดผลงานหนังสือพิมพ์/ข่าว/สารคดีเชิงข่าว/ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ “พิราบน้อย” ประจำปี

ปี 2554 นี้ มีสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศส่งผลงานหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ ประจำมหาวิทยาลัยเข้าประกวด จำนวนทั้งสิ้น 15 ฉบับ จาก 15 มหาวิทยาลัย โดยมีผลงานประเภทข่าวฝึกปฏิบัติ จำนวน 24 ชิ้นงาน จาก 13 มหาวิทยาลัย ประเภทสารคดีเชิงข่าว จำนวน 22 ชิ้นงาน จาก 10 มหาวิทยาลัย และประเภทข่าวสิ่งแวดล้อม จำนวน 13 ชิ้นงาน จาก 7 มหาวิทยาลัย ซึ่งผลการตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการสื่อสารมวลชน ประกอบด้วย ประเภท “หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ” รางวัลดีเด่น ได้แก่ “หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว” จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับหนังสือพิมพ์ “หอข่าว” จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และหนังสือพิมพ์ “ลานมะพร้าว” จากมหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัลชมเชย



ผลงานประเภท “ข่าวฝึกปฏิบัติ” หนังสือพิมพ์ “หอข่าว” จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สามารถคว้ารางวัลดีเด่นไปครอง จาก เรื่อง “ชุดเว็บผลิตเอเยนต์หอยใต้ดิน” โดยรางวัลชมเชย ได้แก่ เรื่อง “แฉขบวนการขโมยข้อมูลส่วนตัว” จากหนังสือพิมพ์หอข่าว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และเรื่อง “ป.ตรี 8 พัน ป.โท 3





หมื่น" จากหนังสือพิมพ์
อ่างแก้ว มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

สำหรับผลงาน
ประเภท "สารคดีเชิง
ข่าว" หนังสือพิมพ์ "สื่อ
มวลชน" จากมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ได้รับรางวัล
"สารคดีเชิงข่าวดีเด่น"
จากเรื่อง "คนลาวไร้รัฐ"

และในปีนี้ คณะกรรมการฯ ได้ตัดสินเพิ่ม
รางวัลชมเชยให้กับประเภทสารคดีเชิงข่าว
เป็นครั้งแรก ได้แก่ หนังสือพิมพ์ "บัณฑิต
โพสต์" มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต จาก
เรื่อง 'Bikexenger อาชีพพิทักษ์โลก' และ
หนังสือพิมพ์ "ลานมะพร้าว" มหาวิทยาลัย
บูรพา จากเรื่อง "ชาวบ้าน อ.บ้านค่าย รวม
กลุ่มต้านโครงการอุตสาหกรรมไฮดรอปิกซ์"

ส่วนรางวัลประเภทข่าวสิ่งแวดล้อม
ปีนี้ ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลดีเด่น มี
เพียงรางวัลชมเชยรางวัลเดียว ได้แก่ เรื่อง
"คดีฟ้องโรงงานน้ำตาลวังขนาย" โดย
หนังสือพิมพ์ "อินทนิล" จากมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ทั้งนี้ บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น

โดย ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ
การด้านสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์การ
ตลาด และกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่ม
บริษัททรู ร่วมกับ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทม
ปาณี นายกสสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์

แห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธาน
ในพิธีพร้อมมอบรางวัลเกียรติยศและทุน
การศึกษาแก่นิสิตที่ได้รับรางวัลดังกล่าว
ณ อาคารอิศรา อมันตกุล

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(มหาชน) มีนโยบายที่จะร่วมมือกับ
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย ในการร่วมสร้างบุคลากร
ที่มีคุณภาพให้แก่วงการสื่อสารมวลชน
ต่อไปไม่หยุดยั้ง ด้วยความเชื่อมั่นว่า.....
บรรดาพิราบน้อยเหล่านี้ จะเติบโตและ
พัฒนาจนเป็น "คนข่าว" ระดับคุณภาพ
ด้วยจิตวิญญาณเสรี ช่วยขับเคลื่อนสังคม
ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว และนำ
สังคมก้าวสู่โลกแห่งการเรียนรู้ในยุค
ดิจิทัล อันเป็นบทบาทที่สำคัญของ "คน
ข่าว" หรือ "นักสื่อสารมวลชน" ที่มี
คุณภาพและต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานจรรยา
บรรณอย่างแท้จริง